

ประจำวันที่ 10-16 มกราคม 2561

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดการณ์ส่งออกข้าวปีนี้ จะอยู่ที่ 9.5 ล้านตัน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการอนาคตข้าวไทยเพื่อความยั่งยืน ว่าต้องยอมรับค่าเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลให้ข้าวไทยแข่งขันในตลาดโลกได้ยากขึ้น เนื่องจากราคาข้าวจะสูงกว่าประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะเวียดนามประมาณ 15 - 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ดังนั้น จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลค่าเงินให้เหมาะสม และใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาค ทั้งนี้ ยังคาดการณ์ส่งออกข้าวในปี นี้(61) จะอยู่ที่ประมาณ 9.5 ล้านตัน ซึ่งลดลงจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 11.3 - 11.5 ล้านตัน เนื่องจากปีที่ผ่านมา มีการระบายข้าวเก่าในสต็อกออกทั้งหมดแล้ว จึงทำให้ปริมาณข้าวเพื่อการส่งออกเหลือลดลง

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ยังกล่าวอีกว่าเพื่อให้การส่งออกข้าวมีศักยภาพและสร้างรายได้ให้กับประเทศมากขึ้น มองว่าภาครัฐจะต้องส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น เช่น การส่งเสริมปลูกพันธุ์ข้าวใหม่ ที่ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดประเทศจีนในขณะนี้ โดยล่าสุดเวียดนาม ยังได้พัฒนาและผลิตแล้วกว่า 10 สายพันธุ์ ซึ่งยกระดับราคาได้ 80 - 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

พณ.เผยแผนส่งออกข้าวไทย เน้นใช้ตลาดนำการผลิต ผู้ส่งออกควรผูกพันเชิงเสียบเปรียบเวียดนาม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อนาคตข้าวไทยเพื่อความยั่งยืน ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าว อาทิ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าว สมาคมชาวนา และนักวิชาการ ประมาณ 250 คน เข้าร่วมระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ข้าว และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทย ว่า จะนำข้อสรุปเสนอต่อประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ในการประชุมแยกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มตลาดทั่วไป เพื่อกำหนดความต้องการใช้ข้าวทั้งในและต่างประเทศ แนวทางการปรับปรุงมาตรการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบของภาครัฐที่เป็นอุปสรรคและไม่ให้มีความซ้ำซ้อน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ค้าข้าว 2.กลุ่มตลาดเฉพาะ เน้นการส่งเสริมการตลาด โดยใช้การตลาดนำการผลิต รวมถึงยกระดับมาตรฐานคุณภาพข้าว เพื่อยกระดับข้าวไทยให้เป็นพรีเมียมอย่างแท้จริง และ 3.กลุ่มตลาดสินค้านวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม เน้นสนับสนุนงานวิจัยเพื่อนำมาต่อยอดเชิงนวัตกรรมทางการค้าอย่างต่อเนื่อง

“ไทยเป็นประเทศที่ปลูกข้าวเก่งที่สุด แต่ไม่สามารถเป็นเจ้าโลกอย่างแท้จริง ซึ่งยังต้องการให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งให้ได้ และต้องการเพิ่มมูลค่า โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพข้าว พบว่าขณะนี้ความต้องการข้าวในตลาดโลกลดลงต่อเนื่อง ตามการบริโภคลดลง จากกระแสรักสุขภาพไม่ทานแป้ง และคนไม่นิยมหุงข้าวทาน ประกอบกับหลายประเทศเริ่มปลูกข้าว เพื่อทดแทนนำเข้า ทำให้ปีผลิต

2560/61 สต็อกข้าวในโลกสูงถึง 140 ล้านตันข้าวสาร ถือว่าสูงสุดรอบ 5 ปี จากก่อนหน้านี้สต็อกข้าวจะไม่เกิน 100 ล้านตัน” นายสนธิรัตน์ กล่าว

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า สำหรับการผลิตข้าวในปี 2561/2562 คาดว่าปริมาณผลผลิตข้าวไทยอยู่ที่ 30.4 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 19.8 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดพื้นที่การปลูกลง โดยส่งผลให้ราคาข้าวมีแนวโน้มดีขึ้น ล่าสุดข้าวเปลือกหอมมะลิลอยู่ที่ 15,000-16,000 บาทต่อตัน และข้าวเปลือกขาวตันละ 7,000-8,000 บาทต่อตัน

ส่วนเรื่องค่าเงินบาท นั้น เป็นไปตามกลไกตลาดโลก ซึ่งไทยในฐานะผู้ปลูกข้าวต้องปรับตัว อย่าขายข้าวแบบปกติ ต้องเพิ่มนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด และการบริโภคที่เปลี่ยนไป เช่น คนไม่นิยมหุงข้าว ต้องผลิตเป็นข้าวสำเร็จพร้อมทาน เป็นต้น

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลให้ข้าวไทยแข่งขันในตลาดโลกลำบาก เพราะส่งผลให้ราคาสูงกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะกับเวียดนามในปี 2560 ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าจาก 35 บาทต่อเหรียญสหรัฐเมื่อต้นปี ปลายปีมาอยู่ที่ 33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ข้าวไทยแพงกว่าเวียดนาม 15-20 เหรียญสหรัฐต่อตัน ดังนั้น ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลค่าเงินให้เหมาะสม และใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาค ขณะนี้ผลจากค่าเงินทำให้ข้าวไทยแพงกว่าเวียดนามแล้วประมาณ 7%

ร.ต.ท.เจริญกล่าวว่า ปี2561คาดว่าส่งออกข้าว 9.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปี 2560 ที่ส่งออกประมาณ 11.3-11.5 ล้านตัน เนื่องจากปีที่ผ่านมามีการระบายข้าวเก่าในสต็อกเก่าเกือบหมด ทำให้ปริมาณข้าวเพื่อการส่งออกน้อยลง ขณะที่ผู้ส่งออกต้องการคือ ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์ข้าวตรงกับความต้องการตลาด เช่น ข้าวใหม่ที่ตลาดจีนต้องการมาก แต่ไทยปลูกน้อยมาก ขณะที่เวียดนามปลูกข้าวใหม่กว่า 10 สายพันธุ์และข้าวใหม่เวียดนามขายได้แพงกว่าข้าวไทย 80-100 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา มติชนออนไลน์

ตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกำหนดอนาคตข้าวไทยเพื่อความยั่งยืน หลังสถานการณ์สต็อกข้าวตลาดโลกยังล้นตลาด

ในงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอนาคตข้าวไทยเพื่อความยั่งยืนตลอดทั้งวันที่ผ่านมา หลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเกษตรกร ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยทั้งระบบอย่างจริงจัง ซึ่งในงานแบ่งเป็น 3 กลุ่มในการแลกเปลี่ยนความเห็น ประกอบด้วย กลุ่มตลาดทั่วไป ที่กำหนดความต้องการใช้ข้าวร่วมกันเพื่อขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ แนวทางการปรับปรุงมาตรฐานการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบของภาครัฐที่เป็นปัญหาอุปสรรคและไม่ให้ความซ้ำซ้อน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวให้สูงสุด

ขณะที่กลุ่มตลาดเฉพาะ ได้เน้นหารือการส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพข้าว เพื่อยกระดับข้าวไทยให้เป็นพรีเมียมอย่างแท้จริง ส่วนกลุ่มตลาดสินค้านวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม ได้หารือที่จะสนับสนุนงานวิจัยเพื่อนำมาต่อยอดเชิงนวัตกรรม ทางการค้าอย่างต่อเนื่อง

สำหรับช่วงหนึ่งในงานสัมมนา นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์ข้าวของโลกปีที่ผ่านมา มีผลผลิตลดลงในหลายประเทศ เช่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย

บังกลาเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นประเทศผู้ผลิตข้าว เมื่อการผลิตลดลง ก็ทำให้การบริโภคมีแนวโน้มลดลงตามด้วย โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนแปลงให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น หันมาบริโภคธัญญาพืชแทน จึงทำให้การบริโภคข้าวลดลง ส่งผลต่อการค้าข้าวของโลกที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงประเทศผู้นำเข้า เริ่มหันมาปลูกข้าวและพึ่งพาตนเองมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสต็อกข้าวปลายปีของโลกโดยตรง ที่มีปริมาณสูงถึง 140 ล้านตันแล้ว เพราะหากย้อนดู 4 - 5 ปีที่ผ่านมาสต็อกข้าวปลายปีของโลกไม่เคยถึงระดับ 100 ล้านตันในแต่ละปี ดังนั้นปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นผลกระทบสำคัญมายังตลาดข้าวไทย ที่ทำให้ทุกภาคส่วนต้องหาแนวทางร่วมกัน

เช่นเดียวกับ ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ที่มองภาพรวมอุตสาหกรรมข้าวไทยจะต้องพัฒนา เช่น ส่งเสริมการปลูกพันธุ์ข้าวใหม่ เพื่อให้การส่งออกข้าวไทยมีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างหลากหลาย เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาด และไม่ต้องรับผลกระทบจากสถานการณ์ข้าวที่ล้นตลาด ทั้งยังสร้างรายได้ให้กับประเทศมากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ผลของการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการและนโยบายบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้(61) เพื่อกำหนดมาตรการและนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยทั้งระบบ และการดำเนินนโยบายของภาครัฐให้เป็นรูปธรรมต่อไป
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ผู้ส่งออกห่วงเงินบาทแข็งค่าไร้ทิศทาง ทูบส่งออกข้าวปีนี้

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกษมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทของไทยที่แข็งค่ามากขึ้นในขณะนี้ เป็นต้นทุนหลักที่ทำให้การส่งออกข้าวในปีนี้อาจไม่ดีมากนัก และค่าเงินบาทยังมีความผันผวนและคาดคะเนไม่ได้ ซึ่งทำให้ผู้ส่งออกขาดทุนแม้จะทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ตาม แต่ค่าเงินยังแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ส่งออกมีต้นทุนในการทำประกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และขาดทุน โดยเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นทุก 1 บาท จะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวให้แพงขึ้นประมาณ 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวหอมมะลิราคาจะแพงกว่าคู่แข่งประมาณ 30 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

จึงอยากให้ภาครัฐดูแลค่าเงินบาทอย่าให้ผันผวน เพราะการส่งออกสินค้าเกษตรเกี่ยวข้องกับหลายอุตสาหกรรมและกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งหากไม่สามารถส่งออกได้ก็จะกระทบต่อเกษตรกรและทำให้การบริโภคภายในประเทศมีปัญหาได้ โดยอยากให้ภาครัฐดูแลค่าเงินบาทให้อยู่ที่ประมาณ 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นต้นทุนที่ผู้ส่งออกยังสามารถปรับได้และยังสามารถแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกข้าวอื่นๆ ได้

ที่มา ข่าวสดออนไลน์

รีโอเกษตรแปลงใหญ่ ลดไซส์เหลือ 50 ไร่

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือเวียนไปยังปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้บริหาร เพื่อแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง การเสริมต่อโครงการตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยหลักคิดการตลาดนำการผลิตทางการเกษตร พร้อมกับสั่งการให้กำหนดแนวทางการบริหาร หรือนำนโยบายดังกล่าวข้างต้นไปดำเนินการ (Implement) ในพื้นที่ให้ต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม และให้นำหลักคิดในเรื่องการตลาดนำการผลิตทางการเกษตรไปดำเนินการด้วย

ทั้งนี้ ขอให้สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่จำนวน 50 ไร่ขึ้นไปจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ต้องมีพื้นที่รวมกัน 300-1,000 ไร่ ซึ่งเป็นแปลงที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และยังมีแผนการผลิต

แผนการตลาดอย่างครบวงจร และผลผลิตของสมาชิกยังมีปัญหาไม่มีตลาดรองรับนั้น มีจำนวนที่แปลง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดไหนและเกษตรกรสมาชิกปลูกพืช หรือประกอบการเกษตรกรรมประเภทอะไร เป็นส่วนใหญ่ มีการรวมตัวกันจดทะเบียนกลุ่มหรือวิสาหกิจชุมชน หรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแล้วหรือไม่อย่างไร

นอกจากนี้ ให้วิเคราะห์แผนการผลิต แผนการตลาดของเกษตรกรแปลงใหญ่ว่า มีปัญหาหรือจุดอ่อนในเรื่อง อะไรที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่ที่จะแก้ไขได้ และต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางในเรื่องอะไรบ้าง และให้อธิบัตินสังกัตทุกหน่วยงานขับเคลื่อน

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชุมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (อ.พ.ก.) กับหน่วยงานรัฐและเอกชนด้านการตลาด เพื่อพิจารณารับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ หรือร่วมวางแผน การตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกร หรืออาจให้มีการตกลงจับคู่ค้าขายกันตามพันธสัญญาที่เป็นธรรมระหว่างกลุ่ม เกษตรกรสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่ หรือวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรกับภาคเอกชนผู้ค้าปลีก ค้าส่งหรือส่งออก ประเทศ บริษัท ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค หรือร้านค้าสะดวกซื้อซึ่งมีสาขาอยู่ ในจังหวัดต่างๆ แล้ว

นายกฤษฎา กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ที่มีการปลูกยางพาราเป็นจำนวนมาก และมีปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ นั้น ขอให้คณะกรรมการฯ จังหวัด (อ.พ.ก.) ได้มอบให้คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) เป็นหน่วยดำเนินการต่อไป ดังนี้ 1.ขอให้ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรกรรมใหม่ เพื่อ ทดแทนการปลูกยาง ซึ่งมีหลักการรองรับการพัฒนาอาชีพปลูกยางพาราที่จะมีให้เลือกคือ การเปลี่ยนอาชีพจากการ ทำสวนยางมาทำเกษตรกรรมใหม่ที่มีตลาดรองรับ หรือมีโอกาที่เกษตรกรจะมีรายได้มากกว่าการทำสวนยาง

2.เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มและมีสวนยางหรือแปลงยางติดกัน หรือใกล้เคียง กันในตำบลหรือหมู่บ้านเดียวกัน โดยมีขนาดเนื้อที่รวมกันตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไป คล้ายหลักการในโครงการเกษตรแปลง ใหญ่

3.ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพทำสวนยางมาทำเกษตรกรรมใหม่ ตามคำแนะนำของทางราชการนั้น ทางราชการจะรับผิดชอบดูแลสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาดรวมทั้งหา อาชีพเสริมในช่วงรอผลผลิตทางการเกษตรกรรมใหม่ที่จะขายได้ด้วย จากนั้นให้รวบรวมรายชื่อเกษตรกรและจำนวน พื้นที่แปลงสวนยางที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ว่า แต่ละจังหวัดมีจำนวนพื้นที่แปลง ใหญ่กี่แปลง แต่ละแปลงมีขนาดพื้นที่กี่ไร่ และกลุ่มเกษตรกรเจ้าของสวนยางเหล่านั้นมีการจดทะเบียนกลุ่ม/วิสาหกิจ หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือไม่

ด้านระดับนโยบายทางคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ประสานงานกับ หน่วยงานรัฐและเอกชนในส่วนกลาง เพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการตลาดของผลผลิต เกษตรกรรมตามโครงการเกษตรแปลงใหญ่และโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ทดแทนการทำสวนยางและ จะแจ้งผลให้จังหวัดทราบต่อไป

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ส่งออกข้าวปี 60 ทบสถิติ! “พาณิชย์”โชว์ตัวเลขทางการทำได้ 11.48 ล้านตัน เพิ่ม 11.58% พร้อมตั้งเป้าปี 61 ที่ 9.5 ล้านตัน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยในปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค.) มีปริมาณ 11.48 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.84% ซึ่งเป็นปริมาณการส่งออกที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่ไทยมีการส่งออกข้าวมา มีมูลค่า 5,106 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 15.78% และเมื่อคิดเป็นเงินบาท มีมูลค่า 172,511 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.49% ซึ่งมูลค่าเพิ่มขึ้นทั้งในรูปเงินเหรียญสหรัฐ และเงินบาท

“การส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้น เป็นเพราะในปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้เร่งระบายสต็อก ทำให้ผู้ส่งออกมีข้าวไปส่งออก และการขยายตลาดข้าว ทั้งการขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) การผลักดันการส่งออกไปยังตลาดใหม่ การขยายตลาดข้าวคุณภาพดีและข้าวสปีชนิดต่างๆ ทำให้ตลาดต่างประเทศมีความต้องการข้าวไทยเพิ่มขึ้น” นายอดุลย์กล่าว

นายอดุลย์กล่าวว่า สำหรับปี 2561 กรมฯ ได้ประมาณการส่งออกข้าวไว้ที่ 9.5 ล้านตัน มูลค่า 4,700 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากฤดูกาลผลิตปี 2561/62 จะมีปริมาณผลผลิตข้าวลดลง และรัฐบาลไม่มีข้าวในสต็อกคงเหลือ จะมีก็แต่ข้าวที่ต้องระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่คนบริโภค และเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่คนและสัตว์บริโภคอีก 2.07 ล้านตันเท่านั้น ซึ่งไม่มีผลต่อตลาดข้าวปกติ แต่จะส่งผลต่อราคาข้าวที่จะปรับตัวสูงขึ้น จากปริมาณที่ลดน้อยลง ขณะที่ความต้องการจากต่างประเทศยังคงสูงขึ้น

โดยแผนการทำตลาดข้าวในปี 2561 กรมฯ จะเดินหน้าการขยายตลาดข้าวในรูปแบบจีทูจีต่อเนื่อง จะเร่งเจรจากับจีนภายใต้สัญญาซื้อขาย 1 ล้านตัน เพื่อนำเข้าข้าวแสนตันที่ 5 จากที่ก่อนหน้านี้ได้นำเข้าไปแล้ว 4 แสนตัน และกำลังเตรียมการส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลบังกลาเทศ เพราะจะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวหนึ่ง 5% ปริมาณ 1.5 แสนตันในเร็วๆ นี้ รวมทั้งมีแผนที่จะเจรจากับตลาดเดิมและตลาดใหม่เพิ่มเติม เช่น จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย อิรัก และอิหร่าน เป็นต้น

นอกจากนี้ กรมฯ จะร่วมกับภาคเอกชนในการขยายตลาดข้าว โดยจะมุ่งทำตลาดข้าวคุณภาพดี ข้าวที่มีคุณลักษณะเฉพาะ เช่น ข้าวสี ข้าวอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อขยายตลาดให้ได้เพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถเพิ่มราคาได้สูงขึ้น โดยมีแผนที่จะจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเจรจากับคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ ฮองกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เป็นต้น และจะยังนำข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยไปจัดแสดงในงาน Biofach ที่เยอรมนี งาน Gulfood ที่สหรัฐอเมริกา อบรมเอมิเรตส์ งาน Food Fiesta ที่ฮองกง และงาน China-ASEAN Expo ที่จีน เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับข้าวไทย ส่วนในประเทศ จะเน้นการเข้าร่วมงาน THAIFEX-World of Food Asia 2018 งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ และงาน Thai Rice Festival 2018 เป็นต้น

ส่วนแผนงานอื่นๆ จะร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ภัตตาคาร ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 15 โครงการ ในตลาดสำคัญทั่วโลก เช่น จีน ไต้หวัน สเปน อิตาลี เยอรมนี สหราชอาณาจักร สหรัฐฯ แคนาดา เม็กซิโก เปรู และชิลี เป็นต้น

ที่มา Commerce News Agency

พาณิชย์เผยปี 60 ไทยส่งออกข้าว 11.48 ล้านตันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตั้งเป้าปี 61 ที่ 9.5 ล้านตัน, เอกชนห่วงบาทแข็ง

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยสถิติการส่งออกข้าวของไทยในปี 60 สามารถส่งออกข้าวได้ทั้งสิ้น 11.48 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.84% จากปี 59 ซึ่งเป็นปริมาณการส่งออกสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ คิดเป็นมูลค่า 5,106 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 15.78% และเมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 172,511 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.49% เนื่องจากในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งระบายสต็อก ทำให้ผู้ส่งออกมีข้าวไปส่งออก และการขยายตลาดข้าว ทั้งการขายในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) การผลักดันการส่งออกไปยังตลาดใหม่ การขยายตลาดข้าวคุณภาพดี และข้าวสปีชนิดต่างๆ ทำให้ตลาดต่างประเทศต้องการข้าวไทยเพิ่มขึ้น

สำหรับในปี 61 ได้ประมาณการส่งออกข้าวไว้ที่ 9.5 ล้านตัน มูลค่า 4,700 ล้านดอลลาร์ฯ เพราะฤดูกาลผลิตปี 60/61 จะมีผลผลิตข้าวลดลง และรัฐบาลไม่มีข้าวในสต็อกสำหรับการบริโภคเหลือแล้ว เหลือแต่ข้าวที่ระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่คนบริโภคและสัตว์บริโภคอีกเพียง 2.07 ล้านตันเท่านั้น ซึ่งไม่มีผลต่อตลาดข้าวปกติ คาดว่าราคาจะดีขึ้นจากปริมาณที่ลดลง แต่ความต้องการจากต่างประเทศยังสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในปี 61 กรมฯ จะเดินหน้าขยายตลาดข้าวจีทูจีต่อเนื่อง โดยจะเร่งเจรจากับจีนภายใต้สัญญาซื้อขาย 1 ล้านตัน เพื่อให้จีนนำเข้าข้าวไทยล็อตที่ 5 อีก 100,000 ตัน จากก่อนหน้านี้ได้นำเข้าไปแล้ว 400,000 ตัน และกำลังเตรียมการส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลบังคลาเทศ เพราะจะลงนามในสัญญาซื้อขายจีทูจี โดยซื้อข้าวนี้ 5% จากไทยปริมาณ 150,000 ตันในเร็วๆ นี้ รวมทั้งมีแผนจะเจรจากับตลาดเดิม และตลาดใหม่เพิ่มเติม เช่น จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย อิรัก อิหร่าน เป็นต้น

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ในปี 60 อินเดียยังคงเป็นผู้ส่งออกข้าวปริมาณมากที่สุดในโลกเช่นเดียวกับปีก่อน โดยส่งออกได้ 12 ล้านตัน ไทยเป็นอันดับ 2 ที่ 11.48 ล้านตัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ขณะที่ในปี 61 คาดว่าอินเดียจะส่งออกข้าวได้น้อยกว่าไทย เพราะผลผลิตข้าวอินเดียลดลงจากภัยธรรมชาติ อีกทั้งในปี 61 อินเดียจะมีการเลือกตั้ง อาจลดปริมาณการส่งออกข้าวลง เพื่อรักษาสต็อกในประเทศให้เพียงพอต่อการบริโภค

อย่างไรก็ตาม ในปี 61 มีปัจจัยเสี่ยงคือ เงินบาทแข็งค่า ถ้าย่างคงแข็งค่าขึ้นอีก จะยิ่งทำให้ขีดความสามารถแข่งขันข้าวไทยลดลง และราคาข้าวส่งออกของไทยจะสูงกว่าคู่แข่งมาก จากปัจจุบันที่สูงกว่าตันละ 10 เหรียญฯ ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ราคาข้าวเปลือกฟุ้งรับอานิสงส์ส่งออกปี'60 ทูบสถิติ

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าว กล่าวว่า การส่งออกข้าวเดือนธันวาคม 2560 มีปริมาณ 8-9 แสนตัน ส่งผลให้ยอดส่งออกทั้งปี 2560 มีปริมาณ 11.2-11.3 ล้านตัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และที่สำคัญเป็นปีที่ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 16,000 บาท เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีราคาตันละ 9,500-11,000 บาท ถือเป็นราคาที่สูงเทียบเท่ากับช่วงที่ทำโครงการรับจำนำ หรือคิดเป็นราคาส่งออกตันละ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ

ส่วนคาดการณ์ส่งออกข้าวปี 2561 มีปริมาณ 9.5 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน โดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่ากว่าคู่แข่ง ทำให้ราคาข้าวไทยแข่งขันลำบาก และปัจจัยซัพพลายเป็นตัวแปร

สำคัญ เพราะปีนี้ซัพพลายข้าวเก่าจากสต็อกของรัฐบาลหมดแล้ว อาจจะกระทบกับตลาดที่นิยมข้าวเก่า เช่น สิงคโปร์ ส่วนข้าวใหม่มีปริมาณน้อยกว่าที่คาดจากภาวะอากาศแปรปรวน มีฝนตกช่วงผสมเกสรทำให้ดอกร่วง เมล็ดข้าวลีบ อาจทำให้ราคาสูงขึ้น เสี่ยงจะเสียส่วนแบ่งตลาดในบางตลาด เช่น ฮองกง

อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามภาวะตลาดข้าวในปีนี้จะกระเตื้องมากขึ้นเพียงใด โดยเฉพาะตลาดจีน ซึ่งยังรอเจรจาขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลกับรัฐวิสาหกิจจีน เพราะปัจจุบันส่งไปแล้ว 4 แสนตัน เหลือค้างอีก 6 แสนตัน และไทยพยายามผลักดันให้จีนซื้อเพิ่มอีก 1 ล้านตัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับอาหารระดับการเมืองว่าจะเป็นอย่างไรร

พร้อมกันนี้ ไทยเร่งรัดให้ AQSIQ มาตราตรวจสอบรับรองผู้ส่งออกไทยตามกฎหมายใหม่ของจีน เพราะในปีที่ผ่านมาจีนได้ตรวจสอบรับรองผู้ส่งออกที่ผ่านเกณฑ์ไปเพียง 1 รอบ มีผู้ผ่านเกณฑ์ 49 ราย คาดว่าจะมีการหารือกันอีกครั้งในช่วงที่รองนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเยือนไทยในช่วงกลางเดือนนี้

และที่น่าห่วงคือปีนี้ จีนให้โควตานำเข้าข้าวพิเศษกับกัมพูชาเพิ่มอีก 100,000 ตัน จากเดิม 200,000 ตัน รวมเป็น 300,000 ตัน ทำให้ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าทำให้ข้าวกัมพูชาถูกกว่าไทยมากขึ้น จากตันละ 200 เป็น 300 เหรียญสหรัฐ ต้องแข่งขันราคารุนแรงขึ้น

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า ในวันที่ 14 มกราคมนี้ นางสาวชุตินา บุญยประภัศร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการข้าวครบวงจร เพื่อประเมินทิศทางและกำหนดมาตรการผลักดันการดูแลข้าวแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ภายหลังจากที่คาดการณ์ว่าสต็อกข้าวสารเก่าจากโครงการรับจำนำจะระบายนหมดในปีี้ กระทรวงพาณิชย์มุ่งผลักดันการส่งออกข้าวคุณภาพสูง หรือข้าวพรีเมียม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าข้าวไทย และอาจมีการหารือถึงแนวทางดูแลราคาสินค้าเกษตรตามนโยบายของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมอบหมายให้กรมการค้าภายในศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นบัญชีสินค้าเกษตรให้เป็นสินค้าควบคุม และใช้มาตรการตรวจสอบสต็อกสินค้า โดยโฟกัสเฉพาะสินค้าเกษตรบางรายการที่มีปัญหาหาค่าผันผวน

ประเด็นดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับผู้ประกอบการโรงสีข้าวหลายรายที่มองว่า วงการข้าวกำลังจะปั่นป่วนเพราะมีผู้ที่พยายามใช้เครื่องมือรัฐ “ตรวจเช็คสต็อกข้าว” เพื่อหวังผลทางจิตวิทยาในการกดราคาซื้อข้าว หลังจากราคาข้าวหอมมะลิขยับขึ้นไปสูงมาก เป็นผลดีจากรัฐใช้มาตรการรัฐชะลอการขายข้าวในยุ้งฉาง และการชดเชยดอกเบี้ยให้โรงสี

“ข้าวเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวมาก ถ้าตลาดรู้ว่าไม่มีของเยอะ กดราคาลงแน่นอน สินค้าเกษตรไม่ใช่สินค้าอุตสาหกรรมที่จะรายงานตรง ๆ ได้ และสต็อกข้าวที่มีเป็นการสต็อกเพื่อการบริโภคในประเทศมีสัดส่วนพอ ๆ กับที่ส่งออกจะตรวจอย่างไร ข้าวมีอยู่ในประเทศก็ยังมีปริมาณมาก หากคนซื้อเห็นข้าวในสต็อกมากจะส่งผลกระทบต่อจิตวิทยา ชะลอสั่งซื้อกระทบราคาทันที ซึ่งในช่วงนี้ยังเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกนาปี ปี 2560/2561 แต่ด้วยเหตุที่รัฐบาลประกาศใช้มาตรการให้ชาวนาเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางและให้โรงสีช่วยซื้อรัฐชดเชยดอกเบี้ยจึงทำให้ข้าวไม่ออกมาสู่ตลาด แต่หากรัฐมาตรวจสอบสต็อกและเปิดเผยผลการตรวจ คนซื้อเห็นตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องน่าคิดอย่างมาก”

ส่วนประเด็นที่ห่วงในด้านซัพพลายข้าวไทยว่าจะมีเพียงพอหรือไม่ ทางโรงสีมองว่าเพียงพอทั้งการส่งออกและบริโภค แต่การปล่อยข่าวว่าราคาแพงไม่มีคำสั่งซื้อ อาจจะทำให้การส่งออกลดลง

ด้าน ร.ต.ท.เจริญมองว่า การตรวจสอบสต็อกไม่ได้เป็นปัญหากับผู้ส่งออก เพราะปัจจุบันผู้ส่งออกข้าวและผู้ประกอบการโรงสีจะต้องแจ้งปริมาณการถือครองสต็อกข้าวให้กับกรมการค้าภายในทุกเดือนอยู่แล้ว ส่วนการ

เพิ่มขึ้นจากปี 2015/16 ที่นำเข้าประมาณ 300,000 ตัน เนื่องจากในช่วงปลายปีเวียดนามประสบกับสภาพอากาศแปรปรวนทำให้ผลผลิตข้าวในประเทศลดลง

มีรายงานว่า รัฐบาลเวียดนามมีแผนที่จะขายหุ้นของ Vietnam Southern Food Corp. (Vinafood II) ผ่านการเสนอขายหุ้นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเร่งรัดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐบาลคาดว่าจะระดมทุนอย่างน้อย 51 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยการขายหุ้นสัดส่วนประมาณ 22.97% ตามแผนแปรรูปรัฐวิสาหกิจและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของรัฐบาล

คาดว่าราคาหุ้นจะเริ่มที่ 10,100 ดอลลาร์หรือประมาณ 0.44 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น ขณะที่มูลค่าหุ้นทั้งหมดของบริษัทคือ 222.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนที่จะขายหุ้นอีก 25% ให้แก่ strategic investors โดยคาดว่าจะใช้เวลาพิจารณารายละเอียดอีกประมาณ 3 เดือน

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

เมียนมาร์

กระทรวงพาณิชย์ (the Ministry of Commerce) รายงานว่าการส่งออกข้าวในปีงบประมาณปัจจุบัน (2017/18) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2017 มาจนถึงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมนี้ มีการส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 2.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 1.6 ล้านตัน จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่มูลค่าส่งออกมีประมาณ 480 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ เมียนมาร์ตั้งเป้าที่จะส่งออกข้าวให้ได้ถึง 3 ล้านตันภายในปี 2020 โดยในปี 2015/16 เมียนมาร์ส่งออกได้ 1.4 ล้านตัน และในปี 2016/17 ส่งออกได้ประมาณ 1.7 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อินโดนีเซีย

รัฐบาลอินโดนีเซียได้อนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวชนิดพิเศษ (premium quality) ซึ่งเป็นชนิดข้าวที่ไม่มีการเพาะปลูกในประเทศ จำนวนประมาณ 500,000 ตัน จากประเทศไทยและเวียดนาม เพื่อบรรเทาภาวะราคาข้าวในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางภาวะอุปทานข้าวในประเทศลดลง

ทั้งนี้คาดว่า ข้าวที่นำเข้าจะถูกส่งมายังอินโดนีเซียภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้เพื่อไม่ให้กระทบกับการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมนี้ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงาน Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) ของรัฐเป็นผู้นำเข้าข้าวจากเวียดนามและไทย

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดรัฐบาลได้มอบหมายอำนาจในการนำเข้าข้าวจากแดนที่ให้หน่วยงาน PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) หรือ (PT PPI) เป็นผู้นำเข้าไปเป็นหน่วยงาน Bulog (the State Logistic Agency) ซึ่งตามกฎหมาย (the Presidential Regulation 48/2016) หน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวและการเก็บสต็อกข้าวของรัฐบาลเป็นงานของ Bulog ทั้งนี้ กฎระเบียบของประธานาธิบดีกำหนดให้ Bulog สามารถนำเข้าข้าวเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีอาหารเพียงพอและเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในระดับที่ผู้บริโภคและผู้ผลิตยอมรับได้

คาดว่าในเร็ว ๆ นี้รัฐบาลจะให้ Bulog เริ่มดำเนินขั้นตอนนำเข้าข้าวจำนวน 500,000 ตัน อย่างช้าที่สุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์จนกว่าภาวะราคาข้าวในประเทศจะปรับตัวลดลง โดยคาดว่าจะต้องใช้เรือประมาณ 20 ลำในการนำเข้าข้าวครั้งนี้

นาย Enggartiasto Lukita รัฐมนตรีกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า ข้าวที่นำเข้าจะใช้เป็นสต็อกสำรองและกระทรวงจะเร่งกระบวนการบริหารจัดการเพื่อนำเข้า แต่ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามกฎระเบียบ

ในส่วนของสต็อกข้าวของประเทศในปัจจุบันนี้มีจำนวนประมาณ 950,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวคุณภาพต่ำ (low-grade rice) ที่ใช้สำหรับโครงการอุดหนุนด้านอาหารแก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย ขณะที่สต็อกข้าวที่ใช้สำหรับการค้ามีเพียง 10,000 ตัน เท่านั้น

ก่อนหน้านี้ รองประธานาธิบดี Jusuf Kalla ได้เรียกร้องให้ Bulog (National Logistics Agency) พิจารณาการนำเข้าข้าวเพื่อลดราคาในประเทศ ขณะที่ศูนย์ข้อมูลราคาอาหารแห่งชาติ (the National Strategic Food Prices Information Centre; PIHPSN) ระบุว่าในขณะนี้ข้าวที่มีคุณภาพปานกลาง (the medium-quality rice) ราคาอยู่ที่ประมาณ 14,100 รูเปียะต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 1 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ส่วนในหลายพื้นที่ ราคาข้าวค่อนข้างแตกต่างกันโดยราคาอยู่ระหว่าง 9,700-14,250 รูเปียะต่อกิโลกรัม

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีจำนวนประมาณ 2.849 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภค 84 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 33,770 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 3.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.959 ล้านตันในเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา และลดลง 14.66% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.339 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.157 ล้านตัน ลดลงประมาณ 72.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.564 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 5.5% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคเพียง 5 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 0.93% ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 18.37%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 1.056 ล้านตัน ลดลงประมาณ 3.69% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.097 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 37.07% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 31 วัน) แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 7.46% ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.637 ล้านตัน ลดลง 2.48% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.678 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 57.43% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 48 วัน) และลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 8.26%

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 46,913 ตัน ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติไม่สามารถระบายข้าวได้ จากที่มีการนำข้าวในสต็อกออกมาประมูลขายประมาณ 504,442 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อินเดีย

ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการที่มีคำสั่งซื้อจากบังกลาเทศอย่างต่อเนื่องและค่าเงินรูปีที่แข็งค่าขึ้น โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 423-427 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 2 เหรียญสหรัฐ จากระดับ 421-424 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ค่าเงินรูปีได้แข็งค่าขึ้นสูงสุดในรอบ 30 เดือน ส่งผลให้ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้น สวนทางกับรายได้ของผู้ส่งออกที่ลดลงจากค่าเงินที่แข็งค่าขึ้น

การส่งออกข้าวในปี 2017 ที่ผ่านมา คาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 12.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 22% และถือเป็นสถิติส่งออกที่สูงสุดที่เคยส่งออกได้ (ในปี 2014 อินเดียส่งออกสูงสุดที่ 11.5 ล้านตัน) เนื่องจากในปีที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวไปยังประเทศบังกลาเทศจำนวนมาก ขณะที่ในปี 2018 นี้ คาดว่าการส่งออกข้าวจะยังคงมีทิศทางที่ดีจากที่ยังคงมีความต้องการนำเข้าข้าวจากประเทศบังกลาเทศและศรีลังกา

ทั้งนี้ในปี 2017 คาดว่าอินเดียส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิประมาณ 8.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 38% โดยตลาดหลักของข้าวชนิดนี้คือ ประเทศในแถบแอฟริกา และเอเชีย ส่วนตลาดข้าวบาสมาดิที่สำคัญจะอยู่ในตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ปากีสถาน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวแห่งปากีสถาน (The Rice Exporters Association of Pakistan; REAP) ได้พิจารณาที่จะมอบรางวัลให้กับผู้นำเข้าข้าวปากีสถานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการส่งออกข้าว โดยใช้ชื่อรางวัลว่า International Buyers Recognition Trophy 2018 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อข้าวจากปากีสถานและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวปากีสถานในสายตาของผู้ซื้อในต่างประเทศ โดยรางวัลดังกล่าวสมาคมฯได้เตรียมไว้ 30 รางวัลโดยพิจารณาจากปริมาณนำเข้าข้าวของแต่ละประเทศในแต่ละภูมิภาค

ทั้งนี้ รัฐบาลปากีสถานโดยกระทรวงพาณิชย์จะมีการเชิญผู้ซื้อข้าวชั้นนำจำนวน 30 ราย เข้าร่วมงานในช่วงของการจัดงาน Gulf food ที่นครดูไบในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้อันจำนวนมาก ประกอบด้วยผู้ซื้อข้าวประมาณ 100 ราย ทูตจากประเทศในตะวันออกกลาง และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล รวมทั้งสมาชิกของสมาคมฯด้วย

นอกจากนี้ สมาคมฯยังมีแผนที่จะจัดการประชุมเพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายด้วย โดยจะเน้นในประเด็นของข้าวบาสมาดิซึ่งมีการเพาะปลูกแบบใกล้ชิดธรรมชาติและลดการใช้สารเคมี และมีความปลอดภัยสำหรับสุขภาพ

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560-9 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 445,848 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 390,937 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 33,008 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15.84% เมื่อเทียบกับจำนวน 28,494 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 412,840 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13.9% เมื่อเทียบ

กับจำนวน 362,443 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 9 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 19,956 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-9 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 114,630 ตัน ฝรั่งเศส 64,074 ตัน เนเธอร์แลนด์ 51,715 ตัน เยอรมนี 44,389 ตัน อิตาลี 34,327 ตัน โปแลนด์ 28,482 ตัน โปรตุเกส 23,935 ตัน เบลเยียม 20,615 ตัน สเปน 14,865 ตัน สาธารณรัฐเชค 13,198 ตัน สวีเดน 10,535 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-9 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 120,095 ตัน เพิ่มขึ้น 51.64% เมื่อเทียบกับจำนวน 79,197 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 107,083 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 67.99% เมื่อเทียบกับจำนวน 63,742 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 13,012 ตัน ลดลงประมาณ 15.81% เมื่อเทียบกับจำนวน 15,455 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 9 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,968 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-9 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 50,950 ตัน กรีซ 28,570 ตัน สเปน 13,380 ตัน โปรตุเกส 11,677 ตัน บัลแกเรีย 9,696 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนมกราคม 2561 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2560/61 (2017/18) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 484.7 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 487.1 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2559/60 (2016/17) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศมีแนวโน้มลดลง โดยคาดว่าในปี 2560/61 ประเทศจีนจะมีผลผลิต 146 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 145.0 ล้านตันข้าวสาร

ในปี 2559/60 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 107.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับปี 2559/60 (ซึ่งถือเป็นปีที่อินเดียจะมีผลผลิตสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ 110.2 ล้านตันข้าวสาร) ส่วนประเทศอื่นๆ ที่คาดว่าจะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้น เช่น เวียดนาม เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน กัมพูชา เป็นต้น ส่วนประเทศไทยคาดว่าจะในปี 2560/61 จะมีผลผลิต 20.4 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 6.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 19.2 ล้านตันในปี 2559/60 ส่วนประเทศที่คาดว่าจะผลผลิตจะลดลง เช่น อินโดนีเซีย บังคลาเทศ บราซิล ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อียิปต์ เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางการการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2560/61 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 481.7 ล้านตันข้าวสาร ใกล้เคียงกับจำนวน 481.6 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 142.5 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 97.8 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 37.3 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 35.2 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.3 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 12.9 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 10.2 ล้านตันข้าวสาร และไทย 11.5 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2560/61 คาดว่าจะอยู่ที่ 141.7 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2.1% จากจำนวน 138.1 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2559/60 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 94.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 18.3 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 3.4 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 2.2 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 2.4 ล้านตันข้าวสาร อียิปต์ 1.3 ล้านตันข้าวสาร สหรัฐฯ 0.9 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2560/61 จะลดลงเหลือประมาณ 3.8 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 21.6% จากคาดการณ์ในปี 2559/60 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 4.9 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2561 จะมีปริมาณ 46.2 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 1.3% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 46.8 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5.3 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับ 2.5 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ในขณะที่ไอวอรีโคสต์คาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบกับ 1.4 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18.2% เมื่อเทียบกับ 1.1 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ในขณะที่ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.1 ล้านตัน เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.1 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน มาเลเซียและเม็กซิโกคาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กินี และสหรัฐฯ คาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2561 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 10.2 ล้านตัน ลดลง 9.3% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 11.3 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2561 จะส่งออกได้ 12.0 ล้านตัน เท่ากับในปี 2560 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 12.0 ล้านตันเช่นกัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.6% จากที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2560 ที่ 6.4 ล้านตัน ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 3.8 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.3 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 3.0 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน จีนคาดว่าจะส่งออก 1.5 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.7 ล้านตัน ปารากวัยและกายอาน่าคาดว่าจะส่งออก 0.5 ล้านตัน และอาร์เจนติน่าคาดว่าจะส่งออก 0.4 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)